



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สล.สธ. (ผ.ชอ.) โทร. 0-2241-9014 ภายใน 1264

ที่ มท 0801.2/ว 349


วันที่ 24 กรกฎาคม 2550

เรื่อง สรุปลงสาระสำคัญจากการประชุม มท. ครั้งที่ 7/2550 (ประจำเดือนกรกฎาคม)

เรียน ร.อ.สธ., ผชช., ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สธ. และท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

พร้อมนี้ สล. ขอส่งสรุปลงสาระสำคัญจากการประชุม มท. ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2550 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มท. รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ สำหรับท้องถิ่นจังหวัด สามารถ Download ข้อมูลได้ที่ www.thailocaladmin.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายกู้เกียรติ นิมเนียม)
จพง.ปลค. 8ว รกท.
ส.สธ.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น
เลขรับ 1087
วันที่ 24 ก.ค. 2550
เวลา

กลุ่มงานสารสนเทศ
เลขที่ 696
วันที่ 24 ก.ค. 2550
เวลา.....น.

สรุปข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย

ครั้งที่ 7/2550

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2550 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย

นายบัญญัติ จันทน์เสนาะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 7/2550 และในการประชุมดังกล่าวผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อผู้บริหารส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบและปฏิบัติ ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
1. การออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ	<ul style="list-style-type: none">● <i>ประธานที่ประชุม</i> แจ้งว่า เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2550 สภาร่างรัฐธรรมนูญได้ให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ซึ่งในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2550 เวลา 08.00-16.00 น. จะมีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเขตจังหวัด ระหว่างวันที่ 10-19 กรกฎาคม 2550 และในวันที่ 8 สิงหาคม 2550 ให้แจ้งเพิ่มถอนชื่อที่สำนักงานเขต อำเภอ เทศบาล● ขอให้จังหวัด/อำเภอ เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ โดยพร้อมเพรียงกัน และในช่วงนี้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติฯ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะมีการกำหนดความผิดเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติอย่างไรบ้าง ดังนั้น การดำเนินการเรื่องใดๆ ก็ตามขอให้ระมัดระวัง อย่าให้เป็นไปในลักษณะที่เป็นการชักจูงให้ออกเสียงว่ารับหรือไม่รับ และขอให้ส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง และถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 โดยเคร่งครัดด้วย	<ul style="list-style-type: none">- ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในสังกัด มท. ทุกแห่ง- จังหวัด ทุกจังหวัด

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<ul style="list-style-type: none"> ● ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการว่า มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการออกเสียงประชามติ ที่จังหวัดต้องไปศึกษา รายละเอียด จำนวน 3 ฉบับ คือ (1) ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญและการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2550 ข้อ 35 (2) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2550 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2550 ข้อ 90 ,91,92,93,94 และ 95 และ (3) กฎหมายว่าด้วยการลงประชามติ ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ● รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยมุ่งหวังให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ การทำให้ประชาชนที่ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดได้รับความสะดวกในการไปออกเสียงประชามติ นอกเขตจะทำให้มีผู้ไปใช้สิทธิมากยิ่งขึ้น จึงขอให้ทุกจังหวัดให้ความสนใจในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และให้ประชุมหรือร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดว่า จะดำเนินการอย่างไรได้บ้างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และขอให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน เนื่องจากมีเวลาจำกัด ● รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นำเรียนที่ประชุมว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประชุมและมีมติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 รวม 4 เรื่อง คือ <ol style="list-style-type: none"> 1. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดต้องทำงานประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการประชาสัมพันธ์ และการลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกเขตให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน 2. การรับคำขอใช้สิทธินอกเขตจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ทำงานประสานกับกรมการปกครองอย่างใกล้ชิด 3. กรณีผู้ขอใช้สิทธินอกเขตเป็นจำนวนมาก จะจัดให้มีทีมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานเขต /สำนักงานทะเบียน ออกไปรับคำร้องเพื่ออำนวยความสะดวก 	

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>2. การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2551 และการเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2550</p>	<p>4. การประสานงานเพิ่มหน่วยหรือสถานที่เลือกตั้งกลาง นอกเขตจังหวัด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน ต่างพื้นที่ได้มีโอกาสใช้สิทธิอย่างทั่วถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>ประธานที่ประชุม</i>แจ้งว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2551 (วาระที่ 1) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550 วงเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ทั้งสิ้น 1.66 ล้านล้านบาท เป็นงบประมาณแบบขาดดุล และในช่วงระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2550 จะเป็นขั้นตอนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ของคณะกรรมการวิสามัญฯ ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกระทรวง โดยการพิจารณาเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2550 ได้เริ่มต้นพิจารณา รายละเอียดของกระทรวงการคลัง คาดว่าจะพิจารณา ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยประมาณสัปดาห์หน้า ขอให้ผู้บริหารส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (กปภ.) ที่ขอสนับสนุนงบประมาณ ได้เตรียมจัดทำ สรุบบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน รวมทั้งเตรียมข้อมูลผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา รายละเอียด แผนงานโครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณ และประเด็น ที่คาดว่าจะถูกซักถาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความสนใจอภิปราย ซักถาม และตั้งข้อสังเกตไว้ในการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้ วาระที่ 1 ทั้งนี้ เพื่อให้การชี้แจงให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของกรรมาธิการฯ เป็นไปอย่างราบรื่น ● ในส่วนของงบประมาณ ปี 2550 การดำเนินงานโครงการ/รายการส่วนใหญ่ได้ก่อนนี้ผูกพันเสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2550 สำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีให้ขยายเวลาดำเนินการ ขอให้ทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 และติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน พร้อมทั้งประสานงานกับผู้รับจ้างเพื่อเตรียมการให้สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณได้โดยเร็ว 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในสังกัด มท. ทุกแห่ง - จังหวัด ทุกจังหวัด

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>3. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สมัครเป็นอาสาสมัครพัฒนาประชาธิปไตย (อสพป.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ปลัดกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำให้ผู้บริหารส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2550 โดยเฉพาะส่วนราชการและจังหวัดที่ยังเบิกจ่ายได้น้อยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ● ประธานที่ประชุม ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานไปตรวจสอบว่าสาเหตุที่ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณล่าช้ามีอะไรบ้าง และให้เตรียมวางแผนดำเนินการแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในปีต่อไป ● ประธานที่ประชุม กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยมุ่งหวังที่จะรณรงค์ให้มีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครพัฒนาประชาธิปไตย หรือ อสพป. ไปทำหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยที่ “ถูกต้อง เป็นธรรม เป็นไทย” รณรงค์ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง การเลือกคนดีเข้าสภา และให้ความรู้เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แก่ประชาชนในหมู่บ้านทั่วประเทศ ● กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการปกครองดำเนินการจัดสัปดาห์รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจและลูกจ้างในสังกัด สมัครเป็นอาสาสมัครพัฒนาประชาธิปไตย (อสพป.) เพื่อประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนทั่วไปในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยฯ ระหว่างวันที่ 9 -13 กรกฎาคม 2550 ขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ รวมทั้งขยายผลการสร้างอสพป.ให้ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้คือ 15 ล้านคนหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของประชากรทั้งประเทศ และดูแล อสพป.ให้มีความเข้มแข็ง มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ● จากการรายงานจำนวน อสพป. ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2550 พบว่าบางจังหวัดยังมีจำนวน อสพป. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงขอให้จังหวัดเร่งรัดดำเนินการด้วย 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในสังกัด มท. ทุกแห่ง - จังหวัด ทุกจังหวัด

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>4. การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>ประธานที่ประชุมกล่าวว่า</i> รัฐบาลได้เริ่มปฏิบัติการ “รวมพลังไทย จัดภัยยาเสพติด ร่วมเทิดไถ่องค์ราชัน” ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2549 เป็นต้นมา ผลการประเมินการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา เป็นที่น่าพอใจ แต่พบว่าแนวโน้มการแพร่ระบาดในบางพื้นที่มีมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ตามแนวชายแดน อำเภอเมืองของบางจังหวัด และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ● <i>ขอชื่นชมหลายจังหวัดที่สามารถแก้ไขปัญหาคดีขึ้น</i> สำหรับจังหวัดที่ผลการดำเนินงานยังไม่ดีขึ้นกว่าเดิม ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้เข้มงวดการปฏิบัติการตามแผนฯ ● <i>ขอให้ ศตส.ทุกระดับ ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ/กิ่งอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</i> ให้ความสำคัญและเข้มงวดการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งในด้านการควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด (Supply) ด้านการแก้ไขปัญหามันผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand) และด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติด (Potential Demand) เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่บรรลุผลสำเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ และให้ดำเนินการตามปฏิบัติการ “80 วัน เทิดไถ่องค์ราชัน 80 พรรษา” ซึ่งเป็นแผนช่วงสุดท้ายของปฏิบัติการนี้ ระหว่างวันที่ 13 - 30 กันยายน 2550 สำหรับรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป 	<p>- ศตส. ทุกระดับ</p>
<p>5. การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยสถานที่ราชการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>ประธานที่ประชุมแจ้งว่า</i> หน่วยข่าวกรองได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบได้พยายามแทรกซึมเข้ามาก่อความไม่สงบในเขตชุมชนเมือง จึงขอให้ทุกส่วนราชการ จังหวัดและอำเภอ เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่สำคัญ เช่น อาคารศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ และให้กำชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ที่อยู่เวรยาม ให้ตรวจตราเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติโดยใกล้ชิด เพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายขึ้น 	<p>- ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในสังกัด มท. ทุกแห่ง</p> <p>- จังหวัด ทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>6. การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดแผ่นดินไหว</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>ประธานที่ประชุม</i>แจ้งว่าในช่วงต้นปีจนถึงเดือนมิถุนายน 2550 ที่ผ่านมา มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวทางภาคเหนือและทะเลอันดามัน ความรุนแรงถึง 5-6 ริกเตอร์ และบางครั้งอาคารสูงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการสั่นไหวจนคนที่อยู่ในอาคารรู้สึกได้ จึงควรต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนองภาคราชการและประชาชน ● การเตรียมการทั้งช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์จนถึงช่วงที่เหตุการณ์สงบ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมโยธาธิการและผังเมือง ต้องกำหนดแนวทางดำเนินการ ชักซ้อมแผน วางระบบเฝ้าป้องกันภัย การให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย โดยขอให้จังหวัดอำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนและเตรียมความพร้อมไว้ทุกๆ ด้าน ทั้งการให้ความรู้กับประชาชน การช่วยเหลือ การฟื้นฟู เป็นต้น ● นอกจากเรื่องแผ่นดินไหวแล้ว ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝน ซึ่งในปีนีในทุกภาคมีฝนตกชุกกว่าทุกปี ขอให้จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงได้แจ้งเตือนภัยประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากภาวะน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม ในกรณีที่มีเหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้น ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทันท่วงที อย่าให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนรู้สึกถูกละเลยหรือไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ● <i>ปลัดกระทรวงมหาดไทย</i>สั่งการเพิ่มเติมว่าจากปัญหาภาวะโลกร้อนทำให้เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศ มีทั้งภัยแล้งและอุทกภัย ขอให้ดูแลเรื่องการเก็บรักษาน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและการดูแลป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างจริงจัง 	<ul style="list-style-type: none"> - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - กรมโยธาธิการและผังเมือง - จังหวัด ทุกจังหวัด
<p>7. การดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พพพ.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>ประธานที่ประชุม</i>แจ้งว่า โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พพพ.) เป็นนโยบายเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ภายใต้กระบวนการของแผนแม่บท 	<ul style="list-style-type: none"> - กรมการปกครอง - จังหวัด ทุกจังหวัด

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>8. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550</p>	<p>ของหมู่บ้านหรือชุมชน ให้สามารถบริหารจัดการและพึ่งพาตนเองตามวิถีชุมชนไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างยั่งยืน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ขอให้กรมการปกครองเร่งรัดอำเภอ/กิ่งอำเภอ ส่งข้อมูลเอกสารที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการพพพ. ภายในระยะเวลาที่กำหนด (รอบสุดท้ายกำหนดส่งภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2550) เพื่อให้สำนักงานพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สพพ.) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พิจารณออนุมัติโครงการโดยเร็ว รวมทั้งประสานกับ สพพ. ให้เบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปที่สำนักงานประมาณจัดสรรให้ออนเข้าบัญชีของหมู่บ้าน/ชุมชน และเร่งรัดให้หมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับอนุมัติและได้รับโอนเงินเรียบร้อยแล้วดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ● รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (พล.ต.ท.ธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ) สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมุ้เฉลิมพระเกียรติฯ ขอให้ปรับปรุงป้ายและธงตราสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับวาระของการเฉลิมฉลองฯ นอกจากนี้ขอให้จังหวัดกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ของกระทรวงมหาดไทยทุกโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ (กรมโยธาธิการและผังเมือง) โครงการสร้างสัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินฯ (กรมการปกครอง) โครงการบ้านท้องถิ่นไทยฯ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ● ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้จังหวัดดูแลความเรียบร้อยของการจัดงานตามปฏิทินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งในเดือนนี้จะมีงานสำคัญคือการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ โดยจะมีการอุปสมบทในส่วนกลาง 9 วัดและในภูมิภาคจังหวัดละ 1 วัด ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ทุกแห่ง - จังหวัด ทุกจังหวัด

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>9. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่างบประมาณยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขในส่วน 5,000 ล้านบาทแรก กระทรวงมหาดไทย ได้โอนให้จังหวัด และทราบว่าจังหวัดได้โอนให้หมู่บ้าน เกือบครบทั้งหมดแล้ว ส่วนงบประมาณอีก 2,000 ล้านบาท ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม นั้น กระทรวงฯ กำลังเร่งโอนเงิน งบประมาณไปให้จังหวัด ขอให้เร่งอนุมัติโครงการและ โอนงบประมาณให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเร็วต่อไปด้วย และขอให้ดำเนินการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ● สำหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 รัฐบาลได้ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน 15,000 ล้านบาทโดยตั้งไว้เป็นงบกลาง ช่วงนี้ ขอให้จังหวัดได้จัดเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า เช่น จัดทำแผนการดำเนินงาน (Road map) กำหนดตัวชี้วัด ที่ชัดเจน และในการจัดทำโครงการของหมู่บ้าน/ชุมชน ขอให้คำนึงถึงคุณภาพและเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ ● ประทานที่ประชุมกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีข้อสังเกต เกี่ยวกับโครงการตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขว่ายังให้ ความสำคัญกับงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมน้อยเกินไป ในปีต่อไปขอฝากให้จังหวัด ดูแลให้มีความสมดุล เหมาะสมด้วย 	<p>- จังหวัด ทุกจังหวัด</p>
<p>10.ร่างพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ...</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งที่ประชุมว่าคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน พ.ศ. ...เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550 ซึ่งจะมีการ เปลี่ยนแปลงสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของ จังหวัดหลายเรื่อง ยกตัวอย่างเช่น <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดเป็นส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณให้ยื่นคำ ขอตั้งงบประมาณโดยตรงต่อสำนักงบประมาณได้ - กำหนดอำนาจหน้าที่ของจังหวัดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น - กำหนดให้มีคณะกรรมการจังหวัดทำหน้าที่เป็นที่ ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด 	<p>- จังหวัด ทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>11. การเพิ่มกรอบอัตรากำลัง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (พรส.) ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ทำหน้าที่กำกับการปฏิบัติราชการจังหวัดและอำเภอ รวมทั้งติดตามประเมินผลและเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของจังหวัดและอำเภอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด - กำหนดให้มีการมอบอำนาจในลักษณะ 360 องศา และการมอบอำนาจข้ามหน่วยงาน - กำหนดอำนาจหน้าที่อำเภอ 4 ประการ ที่สำคัญคือ ให้มีหน้าที่ในการไกล่เกลี่ย ประนีประนอมข้อพิพาทในรูปคณะบุคคลเกี่ยวกับเรื่องพิจารณาทางแพ่งที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท รวมทั้งความผิดอาญาที่ยอมความได้ยกเว้นมิใช่ความผิดเกี่ยวกับเพศ ● ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงขอให้จังหวัดให้ความสนใจและติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดด้วย ● ปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบผ่อนผันพื้นที่ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ให้มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (พรส.) หมู่บ้านละ 5 คน โดยให้มีการเพิ่มแบบค่อยเป็นค่อยไปภายในปี 2550 - 2552 จนครบทุกหมู่บ้าน จำนวน 1,750 หมู่บ้าน รวม 7,000 อัตรา ขอให้ทั้ง 4 จังหวัด ประสานงานโดยใกล้ชิดกับ คอ.บต. เพื่อกำหนดหมู่บ้านเป้าหมายที่จะเพิ่มอัตรากำลัง โดยเฉพาะหมู่บ้านที่จะดำเนินการในปี 2550 จำนวน 300 หมู่บ้าน 	<ul style="list-style-type: none"> - กรมการปกครอง - จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสงขลา
<p>12. การจัดงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น "OTOP Midyear & OTO Select 2007"</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ปลัดกระทรวงมหาดไทยเชิญชวนให้ช่วยกันไปอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนและท้องถิ่นในงาน "OTOP Midyear & OTO Select 2007" ซึ่งจัดขึ้นที่อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 7-15 กรกฎาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลสนับสนุนและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่มาดูแลการจัดงานครั้งนี้ด้วย 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในสังกัด มท. ทุกแห่ง - จังหวัด ทุกจังหวัด

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
12. เรื่องแฟลตดินแดง	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>ประธานที่ประชุม</i>สั่งการให้กรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กรณีอาคารมีสภาพอันเป็นอันตรายต่อร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน โดยให้รับหาข้อสรุปและกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาคดีที่ดีที่สุดโดยเร็ว 	<ul style="list-style-type: none"> - กรุงเทพมหานคร
13. การดูแลความมั่นคงของ ป่าและชุ่ม	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>ประธานที่ประชุม</i>สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยกันดูแลเรื่องนี้ เนื่องจากช่วงนี้ มักเกิดพายุฝนลมกรรโชกแรงเป็นเหตุให้ป่าที่ก่อสร้างผิดกฎหมายหรือป่าแก่ที่ชำรุดล้มลงมาทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน และขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ และกำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกับเจ้าของป่าอย่างเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> - กรมโยธาธิการและผังเมือง - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - จังหวัด ทุกจังหวัด

สำนักงานเลขานุการกรม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น